

นี่ก็ใช่ “หุ่นโปรด” ของตบาดตาเซียน ... (HEMRAJ)

ที่มาที่ไป ...

มองๆ จากราคา HEMRAJ ที่ขึ้นมาในวันวาน ก็ยังคิดอยู่เลยว่า จะเอามาลงในคอลัมน์বাদตาเซียนดีไหม...เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่ วันนี้ ไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้ หรือ อาจจะไม่ขึ้นไปอีก 2-3 วันก็ได้ แล้วท่านจะ เกิดอาการหงุดหงิด หรือ ถ้าแนะนำวันไหน แล้วหุ้นไม่ขึ้น ท่านอาจจะว่า เหนือเมฆช่วงนี้ ไม่แม่นยำเลย... อันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เหนือเมฆกังวลเลย เพราะเคยกล่าวไปแล้วว่า แม้อาชีพหุ้นจะแพง แต่เป็นหุ้นที่อยู่ในสายตา หรือเป็นหุ้นที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง แล้วราคาขึ้นมาได้สักกระยะหนึ่ง การที่เอามาลงবাদตาเซียน ก็เพื่อบอกกล่าว หรือ อ่านแนวโน้ม และบอกถึง แนวรับแนวต้าน เพื่อจะได้วางแผนการเล่น การซื้อกันได้ถูกต้อง...หากจะ ไม่มีการขึ้นในวันนั้นๆ ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ของเหนือเมฆ เพราะก็ได้ให้ เป้าหมายยาวๆ ไว้แล้ว แสดงว่า หุ้นนั้นๆ ยังถือมองไกลๆ ได้...เว้นแต่ว่า จะหลุดระดับนัยสำคัญลงมาจริงๆ ดังนั้น หากนักลงทุนบางท่านที่ชอบ อ่านบทวิเคราะห์หว่า โบรกไหน โบรกนี้ แนะนำวันไหน นักวิเคราะห์คนไหน แนะนำอะไรในวันนั้นๆ แล้วเห็นแค่ชื่อหุ้น ไม่อ่านรายละเอียดดีๆ เวลา หุ้นเกิดพลิกลง พอดิตหุ้นขึ้นมา ก็อาจจะโยนโครมใหญ่ไปที่นักวิเคราะห์ที่ หว่าพพาไปติดหุ้นบ้าง อะไรบ้าง... ดังนั้น อ่านของเหนือเมฆ ก็จะรู้ว่าถ้า จะเก็งกำไร เอาช่วงแนวโน้มระยะสั้นมาว่ากัน แต่ถ้าคิดว่าถือหุ้นได้ ก็ดูที่ ภาพโครงสร้างหลักไว้ก่อน...แล้วการลงทุน ก็จะเริ่มมีความสุขครับ

HEMRAJ – Pattern ระยะสั้น ลุ้นขึ้นต่อเนื่อง ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) แพนประจำคอลัมน์ หรือ ท่านที่เล่นเทคนิคอยู่แล้ว ก็น่าจะมองแบบใกล้เคียงกับภาพนี้ การผ่าน ระดับ 2.54 ขึ้นมาได้นั้น เรียกว่า ทำให้รูปแบบทางโครงสร้าง มีภาพที่เป็น Pattern เชิงบวกขึ้นมาทันที เรียกว่า ถ้าไม่พลิกลงมาต่ำกว่าระดับ 2.54 อีกเลยนั้น ตามโครงสร้างนี้ น่าจะมีเป้าหมายอย่างน้อย 2.8-2.9 หรืออาจจะถึง 3.0 เลยก็ได้

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) ภาพนี้ ถ้าจำไม่ผิดแล้ว เหนือเมฆเคยกล่าวถึงเรื่องการฟื้นตัวทางเทคนิคของหุ้นหลายๆ ตัว ที่ลง มาจากระดับสูงๆ ว่า ถ้าจะหวังการฟื้นตัวจริง ก็หวังได้ 1 ใน 3 ของ จากที่เคยลงมา แล้วสร้างฐานเพื่อจะฟื้นตัว... ดังนั้น การสร้างฐาน เรา เห็นแล้ว และน่าจะจบแล้ว จึงหวังการฟื้นตัว 1 ใน 3 ได้ที่ระดับ 4+/-

สรุปการให้คำแนะนำ ... มองภาพรวม มีน้ำหนักในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... ถ้าเล่นเก็งกำไร เน้นยืนเหนือ 2.54 ได้ (2.6 ได้ยิ่งดี)

